

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมธนารักษ์		
๑	นางกัณฑ์พิชชา แก้วศิริ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
๒	นางสาวณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
๓	นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
๔	นายชัยชนะ สังข์พระ	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
๕	นายภูณภ ศิริรักษาพันธ์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
๖	นายปรัชญา สายเชื้อ	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
๗	นางสาวราตรี ศรีเกตุ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๘	นางสาวอรกวี มณีทัต	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๙	นายราชนัย สุวรรณรินทร์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
๑๐	นางสาวสุมิตรา พลเสนา	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
กรมบัญชีกลาง		
๑๑	นางสาววัลย์รัตน์ ศรีเชียงใหม่	นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย
๑๒	นางปิยะดา ชมมาพร	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างบำเหน็จบำนาญ
๑๓	นางสาววารารณณ์ สันโรงพิน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
๑๔	นายฐิติ คุณาวุฒิตระกูล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมบัญชีกลาง (ต่อ)		
๑๕	นายนิรุตติ ศรีวิสาร	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
๑๖	นายมารุต ปรียากร	นักบัญชีชำนาญการ กองตรวจสอบภาครัฐ
๑๗	นางสาวสายทิพย์ ศรีสมบูรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
กรมศุลกากร		
๑๘	นางสาวนิตยา ศรีมันตะ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๑๙	นายสุรเดช และหวัง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรบูกะตา สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๐	นายนิพนธ์ สุนทร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๑	นางญาณะพันธุ์ ท้าว	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
๒๒	นางสาวนลิน รัตนพฤษ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒๓	นายทวีสันต์ ผิวเกลี้ยง	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
กรมสรรพสามิต		
๒๔	นางกรรณิการ์ ศรีแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
๒๕	นางภัทรภร ศรียะ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
๒๖	นางนงคันุช พิทยาเวชวิวัฒน์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาเมือง
๒๗	นายไกรเดช รินตะมา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
๒๘	นายธนพงศ์ พรหมวนิช	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๑
๒๙	นางสาวยุวดี สกุศลรุ่งโรจน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมสรรพสามิต (ต่อ)		
๓๐	นางสาวณชนา เดชอุดม	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาเมือง ช่วยราชการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๓๑	นายพงศ์ภวัน ตระรุสะ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑
๓๒	นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๓	นายธวิช บุญเอี่ยม	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
กรมสรรพากร		
๓๔	นายกมลเศรษฐ์ ศรีแสงทรัพย์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๕	นางสาวณภภา ภูวดลธนรัฐ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๖	นางสาวจุลดา จรลี	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๗	นางสิริน สร้อยทอง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๘	นางสาวกคินี ภูทอง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๙	นางรติพร โพธิ์อ่ำ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๐	นางธัญวรรณ เหมือนเมือง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๑	นายสิทธินันท์ วงษ์เรียนรอด	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๒	ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราพร เพ็ชรโต	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๓	นางสาวนฤมล ฐานวิเศษ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๔	นายสฤติพร พฤษปัญญา	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๕	นางสาวศรัณย์ธร พงษ์จันทร์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๖	นางสาวปิยวรรณ เทอดเกียรติกุล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๗	นางสาวเนตรทราย รมยเนต' แหล่งหล้า	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
๔๘	นางสาวศลินดา กลั่นกลิ่นหอม	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		
๔๙	นางสาววันทนี โพธิ์งาม	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
๕๐	นายอนรรักษ์ ยิ้มกลิ่น	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ